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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลบางไทร 
ครั้งที่ 8/2562 

เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 
ณ. ห้องประชุมไทรเงิน ชั้น 2 โรงพยาบาลบางไทร 

 .....................................  

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 1. นายปิยเมต  เอ่ียมโอภาส  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ 
       (รักษาการในต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลบางไทร) 

2. นางสมจิตร    เกิดทรัพย์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ 
3. นางศริลรัชน์  ฤกษ์ชัยศรี  เภสัชกรช านาญการพิเศษ 
4. นางสาวกานต์พิชชา สุภาพ   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

 5. นายเสนีย์  อติชน   นักวิชาการสาธารณสุข  
  6. นางสาวชลสินธิ ์ ศรีลาศักดิ์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  

7. นายมงคล  เด่นเพชรกุล  ทันตแพทย์ช านาญการ  
8. นางเบญจวรรณ เสนาธรรม  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.  นางสาวอุมา  มีโพธิ์สม   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 2.  นางสาวบังอร  ธรรมกาย  เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ช านาญงาน 
 3.  นางสาวนันทพร จงกลนี   นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการ 
 4.  นางสาวจินตนา จันทโชติ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
 6.  นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอ่ียม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 7.  นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สืบ  นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 
 8.  นางสุภัทรา  ดวงจิตร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 9. นางสาวปิยดา   คงพระจันทร์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
    
รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

1. นายธรรมจักร  แสงสีทอง  นายแพทย์ช านาญการ  (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วาระท่ี 1เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 
1.1 เรื่องจากการประชุมอ าเภอฯ 

   : แนะน าข้าราชการใหม่  นายธาตรี สุภาพร ต าแหน่ง ประมงอ าเภอบางไทร  ย้ายมาจากอ าเภอ
บางซ้าย  
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: การร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 87 ปี วันที่ 12 สิงหาคม 2562 รอ
หมายก าหนดการจากอ าเภอ 

   : สรุปผลการรับบริจาคโลหิต วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 มีผู้มาบริจาค 103 คน  
   : วันที่ 2 สิงหาคม 2562 มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ท าความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูก

ต้นไม้ โดย นายวีระชัย นาคมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการ
เปิดพิธี 

   : คณะกรรมการจังหวัดให้ส ารวจประปาหมู่บ้าน ประปามีปัญหาสามารถแจ้งได้ 
   : เรื่องจากเกษตรอ าเภอ ปีนี้คาดว่าจะแห้งแล้งผู้ใดมีที่นาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่ต้องปลูกเพ่ิมเพราะ

อาจขาดน้ า และไม่มีเงินชดเชยให้ 
   : สถานีต ารวจอ าเภอบางไทร แจ้งเรื่องเด็กแว๊นซ์ ถ้าเจอปัญหานี้ให้โทแจ้งได้ที่ พันต ารวจโท โกเมท 

โทร. 089-4504746 
   : ประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน พร้อมท าบุญ วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เพราะเป็นวันก านันผู้ใหญ่บ้าน 
   : ประชุมหัวหน้าส่วนครั้งถัดไป วันที่ 3 กันยายน 2562 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.2 เรื่องจากการประชุมจังหวัดฯ 
   : ตัวชี้วัดที่คิดว่าไม่มีประโยชน์ ให้เสนอเขตให้ตัดออกได้ 
   : ศึกษาดูงานที่ จ.ตราด มีการน าเสนอ NCD model 
   : โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา แจ้งเครื่อง CT brain เสีย โรงพยาบาลเสนา เปิด ERCP   
    และเปิดให้ Chemotherapy  
   : ประชาสัมพันธ์งานวิ่ง เสนา Run for life วันที่ 4 สิงหาคม 2562 อ าเภอบางปะอิน จัดงาน 
    วิ่งวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิด อ าเภออุทัย จัดงานวิ่งประมาณ 
    ปลายปี 
   : งบยาเสพติดเบิกภายใน 5 สิงหาคม 2562 เบิกเรียบร้อยแล้ว 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
1.3 เรื่องอ่ืนๆ 
   : เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช

ชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2562 เชิญชวนให้หน่วยราชการประดับพระบรมฉายาลักษณ์
คู่กับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ สก. ที่บริเวณรั้ว วันที่ 5 -19 สิงหาคม 2562 

   : ขอขอบคุณที่เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ์ที่ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย  
ทุ่งมะขามหย่อง วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 

มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่  7/2562  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
มติที่ประชุม : มติที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายการการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 

วาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  7/2562  ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 
3.1 ติดตามการจัดซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ 
  : ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รอจัดส่งเครื่องในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 
มติที่ประชุม  : มติที่ประชุมรับทราบ 
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3.2 ติดตามการปรับปรุงช้ัน 2 ตึกกายภาพ เป็นห้องประชุม 
   : ให้ติดตามเรื่องกั้นห้องติดกายภาพ และท าจ าหน่ายเครื่องเอกซเรย์และรถเข็นนั่งเก่า เรื่อง 
    การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ทุกฝ่ายที่จ าหน่ายให้เขียนบันทึกแจ้งมายังฝ่ายบริหาร และของที่จะ 
    จ าหน่ายให้เขียนป้ายติดไว้ว่ารอจ าหน่าย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.3 แต่งตั้งหมอมงคล เป็นหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
  :  ให้ท าค าสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงาน 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.4 การแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการโรงพยาบาล 
  : หาค าสั่งเดิมเพ่ือจะน ามาอ้างเพ่ือยกเลิก และให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หมอปิยเมต เปน็

ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเป็นกรรมการ คุณสมจิตร เป็นผู้ตรวจบัญชี คุณเบญจวรรณเป็น
เหรัญญิก คุณจิตนา เป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 ขยายห้อง LAB  

: ให้ติดตามเรื่องกั้นห้องติดกายภาพ และท าจ าหน่ายเครื่องเอกซเรย์และรถเข็นนั่งเก่า เรื่อง 
  การจ าหน่ายครุภัณฑ์ ทุกฝ่ายที่จ าหน่ายให้เขียนบันทึกแจ้งมายังฝ่ายบริหาร และของที่จะ 
  จ าหน่ายให้เขียนป้ายติดไว้ว่ารอจ าหน่าย 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.5 การแต่งตั้งค าสั่งคณะกรรมการสวัสดิการโรงพยาบาล 
  : หาค าสั่งเดิมเพ่ือจะน ามาอ้างเพ่ือยกเลิก และให้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ หมอปิยเมต เปน็

ประธาน หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มเป็นกรรมการ คุณสมจิตร เป็นผู้ตรวจบัญชี คุณเบญจวรรณเป็น
เหรัญญิก คุณจิตนา เป็นเลขานุการ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
3.6 การส่งซ่อมโทรศัพท์ของโรงพยาบาล 
  : ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้งานได้ปกติ กรณีฝ่ายบริหารสายไม่ว่าง บางสายไปติดที่จุดบริการ 

ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน ให้ช่วยรับโทรศัพท์ ไม่สามารถตั้งค่าไปที่จุดเดียวได้ อาจต้องมีการติดตั้งใหม่
เสนอน าเข้าแผนปีหน้า 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
วาระท่ี 4 เรื่องติดตาม 
4.1 เรื่องติดตามงานตามนโยบาย 
  : สปสช. แจ้งเรื่อง วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2562 แนวทางการเบิกวัคซีน  
   ข้อมูลทุกรายที่ฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562 ให้บันทึกเบิกใน 
   โปรแกรม e-claim จะจัดสรรเป็นงบประมาณให้ แต่ข้อมูลหลังจาก 1 กรกฎาคม 2562  
   ให้เบิก จะจัดสรรในรูปแบบของวัคซีนมาให้ ก าหนดว่าเขต 4 จะเป็นวัคซีน Speeda ข้อมูล 
   ของโรงพยาบาลบางไทร อยู่ที่ 300 กว่าเคส จะเร่งท าเพราะข้อมูลติดเออเร่อ ปรึกษาห้องยา 
   อีกครั้ง 
  : การข้ึนทะเบียนหน่วยบริการปี 2563 ปฐมภูมิอยู่กลุ่ม 1 หน่วยบริการภาพรวมอยู่กลุ่ม 3  
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   ระบบรับ-ส่งต่อ อยู่กลุ่ม 1  รพ.สต.ที่คีย์มี มีกลุ่ม 4 อยู่ 2 ที่ รพ.สต หน้าไม้ และ รพ.สต. 
   กระแชง ที่เหลือเป็นกลุ่ม 2 และ 3  
  : การจัดสรรงบประมาณของฟิคคอส จังหวัดตามให้ส่งเรื่องภายใน 15 สิงหาคม 2562 ยอดท่ี 
   โอนให้ คือ 66% จากงบประมาณที่ตั้งไว้ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.2 เรื่องการเงินการคลัง 
  : ยอดยกมาจากเดือนก่อน 29 ล้านบาท รายรับ 2 ล้านบาท รายจ่าย 4.9 ล้านบาท คงเหลือ  
   16 ล้านบาท หนี้สินรวม 13 ล้านบาท 3.6 ล้านบาท งบลงทุนที่ยังไม่ได้จ่าย 5.4 ล้านบาท  
   เงินที่ยังไม่ได้โอนให้ รพ.สต. 5 แสนบาท เงินบริจาคตึกกายภาพ 2.5 ล้านบาท เงินโครงการ 
   เทศบาล 3 แสนบาท ให้ผู้รับผิดชอบช่วยตรวจสอบเงินโครงการเทศบาลว่าเกิน 2 ปี หรือยัง  
   เงินบริจาคห้องน้ า 1,076,000 บาท 
  : เรื่องหนี้ค่าเอกซเรย์ ให้ใช้เงินในโครงการเทศบาลจ่าย 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.3 เรื่องติดตามงบลงทุน 
  : อาคารซักฟอก จ่ายกลาง อยู่ระหว่างการแก้ไขแนบท้ายสัญญาครั้งท่ี 2 เรื่อง ขยาย 
   ระยะเวลาการก่อสร้างออกไปอีก 76 วัน สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563   

: เครื่องก าเนิดไฟฟ้า อยู่ในระหว่างรอกรมบัญชีกลางตอบกลับหนังสือการอุทธรณ์ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.4 การด าเนินการพัฒนาคณุภาพ (HA)  
  : เรื่องการจัดซื้อถังขยะ ของงาน ENV ขณะนี้ก าลังสร้างโรงขยะแยก คุณปภา สนับสนุน 
   เงินเพ่ือจัดซื้อถังขยะให้กับโรงพยาบาล จ านวน 3,000 บาท ลองซื้อถังขยะขนาดเล็กมา แต่ 
   ขนาดถุงขยะไม่พอดีกับถัง จะดูขนาดถังขยะกับขนาดถุงอีกครั้ง ก่อนซื้อทั้งหมด ส่วนถังขยะ 
   แยกขนาดใหญ่ให้ทางโรงพยาบาลจัดซื้อ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
4.5 ติดตามงาน ITA 
  : ฝากให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกหัวข้อที่จะน ามาท างาน ITA ปีงบประมาณหน้า 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
5.1 การพิจารณาเบิก - จ่ายค่าตอบแทนไม่ท าเวชปฏิบัติส่วนตัวฯ ของแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร    
  : ไม่มีปัญหาเบิกจ่ายตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
5.2 การตัดงบแรงงานต่างด้าวเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เข้าบัญชีเงินบ ารุงโรงพยาบาล  (คุณสมจิตร) 
  : เมื่อประมาณต้นปีที่ท าโครงการซิก้า มีเงินงบทีแรงงานต่างด้าว เรื่องการควบคุมโรคท่ี 
   จังหวัดสรุปมาให้ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 ประมาณ 630,000 บาท หลักเกณฑ์คือ เป็นงบของ 
   แรงงานต่างด้าว จะดึงมาใช้ในงบเงินบ ารุงล าบาก ต้องใช้ข้อมูลที่เป็นบริการและการส่งเสริม 
   ป้องกันทั้งหมดมาแนบเพ่ือท าการตัดโอนเข้าเงินบ ารุง 
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  : ติดตามเรื่องการจัดซื้อเครื่องพ่นยุง 2 เครื่อง ใช้เงินงบแรงงานต่างด้าวที่ก าลังตัดโอนเข้าเงิน 
   บ ารุง อยู่ในระหว่างประสานงานกับบริษัทเรื่องเอกสาร 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติ 
วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 เรื่องทีเกี่ยวข้องกับแต่ละฝ่าย (คุณจินตนา) 
 : เรื่องการต้อนรับผู้นิเทศในภาพรวมของโรงพยาบาล ให้แต่ละฝ่ายส่งตัวแทนต้อนรับ การ

จัดเตรียมอาหารว่างให้เป็นแบบอาหารเพ่ือสุขภาพ ในทุกการประชุม เพ่ือเป็นวัฒนธรรมของ
องค์กร การจัดอาหารว่างและอาหารกลางวันให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบดูแลความเรียบร้อย  

 : ค่าตอบแทนกรรมการตรวจบัญชีประจ าปี หลายปีที่ผ่านมาให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารเป็น
กรรมการ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน แต่ปีที่แล้วมีการจ่ายค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่ที่เป็น
กรรมการฝ่ายบริหาร เนื่องจากเห็นว่ามกีารร่วมตรวจสอบบัญชีเหมือนกับกรรมการทุกท่าน 
ที่ท านอกเหนือจากภาระงาน ควรได้รับค่าตอบแทน 

 : การพิมพ์รายงานการประชุม ควรจัดท าให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และมีช่องทางในการ
วางไว้ให้ดาวน์โหลด 

 : เวลามีบุคคลภายนอกเข้ามาด าเนินงานในโรงพยาบาล ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบก่อน จะได้
เตรียมการ 

 : การจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ตามแผน ให้มีก าหนดช่วงเวลาหรือวางแผนการจัดซื้อ  
 : ปรับรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบันและวางเว็บให้ดาวน์โหลด 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.2 เรื่องกล้องวงจรปิด 
 : อุบัติการณ์ คนไข้ให้ตามหาญาติ ประมาณตี 1 จึงตรวจสอบกล้องวงจรปิดวงในของตึก

สามัญและตึกพิเศษ ซึ่งไม่เห็นบริเวณโรงรถเก่า ที่ก่อนหน้านั้นมีรถจักรยานยนต์หาย 
พยาบาลเดินหาญาติคนไข้ถึงบ่อบ าบัดไม่เจอ ประมาณตี 2 ญาติกลับมา จะแจ้งว่ามีจุดอับ
กล้องวงจรปิดไม่ถึง และมีจุดที่กล้องเสีย ให้ส ารวจตรวจสอบ  

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.3 เรื่องไม้กั้นรถ 
 : บริษัทให้จ่ายเงินมัดจ าก่อน 50% ให้คุณสุภัทราประสาน ไม่ต้องจ่ายเงินมัดจ าล่วงหน้า และ

ท าเรื่องเบิกจ่ายโดยเร็วกว่าปกติ 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.4 การรับบริจาคสิ่งของนอกเวลาราชการ 
  : มีการให้เจ้าหน้าที่พยาบาลห้องฉุกเฉินรับของบริจาคและถ่ายรูป แต่พยาบาลติดคนไข้ และ 
   เกรงว่าจะถูกมองไม่ดี อยากให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็นผู้รับบริจาคและถ่ายรูปกับผู้บริจาค แต ่
   กรณีท่ีผู้บริจาคอยากถ่ายรูปคู่กับพยาบาลในเครื่องแบบ ถ้าพยาบาลห้องฉุกเฉินคนไข้ไม่เยอะ  
   ให้พยาบาลห้องฉุกเฉินถ่ายรูปด้วย หรือกรณีติดคนไข้เยอะให้แจ้งพยาบาลตึกสามัญช่วยร่วม 
   ถ่ายรูป 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
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6.5 แจ้งอนุมัติให้ส่งนักเรียนทุนพยาบาลเรียน จ านวน 2 คน 
  : จังหวัดแจ้งอนุมัติให้โรงพยาบาลบางไทรส่งนักเรียนทุนพยาบาลเรียน 2 คน ปีการศึกษา  
   2561 - 2564 ที่วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ให้ท าสัญญานักเรียนทุนส่งกลับ 
   สสจ. ขออนุมัติน าค่าใช้จ่ายในการส่งนักเรียนทุนเรียนเข้าแผนของปีหน้า คนละ 40,000 บาท  
   ต่อคนต่อปี ค่าใช้จ่าย 2 คน ทั้งปี เป็นจ านวน 80,000 บาท 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.6 การจัดกีฬาสี 
  : วางแผนจะจัดกีฬาสีในเดือนกันยายน มีข้อเสนอให้จัดสีใหม่  
   : จัดกิจกรรม GREEN and CLEAN ปลูกผักปลอดสารพิษในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 บริเวณ 
   หน้าแฟลตพักพยาบาล ให้แต่ละสีส่งตัวแทนร่วมกันปลูกผัก 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
6.7 การขุดลอกวัชพืชในโรงพยาบาล 
  : จะให้รถแบ็คโฮมาขุดลอกวัชพืชบริเวณด้านข้างบ่อบ าบัดและด้านหลังโรงพยาบาล 
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ 
 
เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
 
นางสาวปิยดา  คงพระจันทร์ นางสาวกานต์พิชชา  สุภาพ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม  ผู้ตรวจรายงานการประชุม
     


